

ชื่อเรื่อง	: การวิเคราะห์พันธกิจการให้คำปรึกษาของศิษยาภิบาล: กรณีศึกษาศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบุญณ์ เชียงราย พะเยา
ผู้จัดทำ	: นางศุภจรรย์ เมืองสุรียา
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม แมคคิลวารี่ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	: ศาสนาจารย์ ดร. ชูลีพรรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	: 16 กรกฎาคม 2552
จำนวนหน้า	: 58 หน้า
คำสำคัญ	: การให้คำปรึกษา, การอภิบาล, ศิษยาภิบาล

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การให้คำปรึกษาของศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบุญณ์ เชียงราย พะเยา ในช่วงเวลาที่ศึกษาคือเดือน มีนาคม- เมษายน 2009 เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลเสนอต่อ คณะกรรมการและผู้บริหาร ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบุญณ์ เชียงราย พะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศิษยาภิบาลให้มีความรู้ความเข้าใจด้านนี้มากขึ้น และสำหรับผู้ที่มีสนใจในการทำพันธกิจด้านการให้คำปรึกษา สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 5 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 บทนำ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย แรงจูงใจและความจำเป็นในการศึกษาวิจัย ความสำคัญของหัวข้อการวิจัย ประวัติความเป็นมาและภูมิหลังของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมุติฐาน ตัวแปร แนวคิดสำคัญ นิยามศัพท์เฉพาะ วิธีการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย สนามวิจัยและกลุ่มประชากร ซึ่งแรงจูงใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาเป็นฆราวาสอยู่ในคริสตจักร นอกจากนี้ได้ทำหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย และผู้ที่มารับคำปรึกษาที่โรงพยาบาล ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีความเครียด มีปัญหาตามมามากมาย แต่สมาชิกใน

คริสตจักรเองก็ต้องการและมีความคาดหวังในตัวศิษยาภิบาล ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ในการอภิบาล โดยเฉพาะการเลี้ยงดูผู้มอดกด้านจิตวิญญาณ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์พันธกิจการให้คำปรึกษาของศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ เชียงราย พะเยา

บทที่ 2 การศึกษาทบทวนพระคัมภีร์ บทความ วารสาร เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศาสนศาสตร์การให้คำปรึกษาในพระธรรมสดุดี บทที่ 32: 8 เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะไปและใน สดุดี 119: 24 บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์ เราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้า ด้วยจับตาเจ้าอยู่ ความหมาย การให้คำปรึกษา ความสำคัญของการให้คำปรึกษา เป้าหมายของการให้คำปรึกษา ประเภทของการให้คำปรึกษา ทักษะในการให้คำปรึกษา ศิษยาภิบาลกับการให้คำปรึกษาในคริสตจักร

บทที่ 3 วิธิดำเนินการศึกษาวิจัย แหล่งข้อมูล ประชากรคือศิษยาภิบาลของคริสตจักรต่างๆในคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ เชียงราย พะเยา จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 22 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.65 และการจัดสัมมนาแบบกลุ่ม การพิทักษ์สิทธิ์ประชากร การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ อุปสรรคและข้อจำกัดในการศึกษาวิจัย

บทที่ 4 ผลของการศึกษาพบว่าศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ เชียงราย พะเยา มีวุฒิการศึกษาด้านศาสนศาสตร์จบในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และไม่ระบุ จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 13.64 ด้านความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านทัศนคติ ความคิดเห็น พบว่า ศิษยาภิบาลมีทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาอยู่ในระดับมาก และเห็นว่าการให้คำปรึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการอภิบาลอย่างมาก การให้คำปรึกษาเป็นการเสริมสร้างคริสตจักรให้เจริญเติบโต การให้คำปรึกษาที่ดีจะช่วยสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแก่สมาชิก ส่วนด้านทักษะ ประสพการณ์ด้านการให้คำปรึกษา พบว่าศิษยาภิบาลมีทักษะ ประสพการณ์ การปฏิบัติการให้คำปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

บทที่ 5 บทสรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการศึกษาคั้งนี้ คณะกรรมการหรือผู้บริหารของศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ เชียงราย พะเยา สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของศิษยาภิบาลโดยการจัดอบรม และให้ความสำคัญในการทำพันธกิจการให้คำปรึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการทำพันธกิจการอภิบาลสมาชิกเพื่อเป็นที่ถวายเป็นเกียรติแด่พระเจ้าสืบไป